

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๐ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม เอือนไธสง	ประธานสภา	บุญธรรม เอือนไธสง	มา
๒	นายศักดิ์ดา จันสวย	รองประธานสภา	ศักดิ์ดา จันสวย	มา
๓	นายไพบณีย์ ดุงศรีแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ไพบณีย์ ดุงศรีแก้ว	มา
๔	นายประยูร เข็มศรีรัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ประยูร เข็มศรีรัตน์	มา
๕	นายสุรียัน วิลาจันท์	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	สุรียัน วิลาจันท์	มา
๖	นายสมพร ภูผิวแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สมพร ภูผิวแก้ว	มา
๗	นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	อนุรักษ์ ดุงแก้ว	มา
๘	นายสมพงษ์ ซอกรม	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สมพงษ์ ซอกรม	มา
๙	นายหมอน ศรีชนะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	หมอน ศรีชนะ	มา
๑๐	นายวิชิต วงปัดดา	เลขานุการสภา	วิชิต วงปัดดา	มา

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์	นายก อบต.วังทอง	ชัยรัตน์ พิลาวัลย์	มา
๒	นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ	รองนายก อบต.วังทอง	ไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ	มา
๓	นายสมบัติ ศรีสวัสดิม	รองนายก อบต.วังทอง	สมบัติ ศรีสวัสดิม	มา
๔	นายสงบ พุทธา	เลขานุการนายก อบต.วังทอง	วีระชัย ศรีบุญเรือง	มา
๕	น.ส.ศิริ พัฒนสาระ	จพง.การเงินและบัญชี	ศิริ พัฒนสาระ	มา
๖	นายวิษณุ มีศิริ	จพง.พัสดุ	วิษณุ มีศิริ	มา
๗	นางบัวพันธ์ โลมจันทร์	คณงานทั่วไป	บัวพันธ์ โลมจันทร์	มา
๘	น.ส.สุกัญญา แก้วบุตตา	ผช.นักวิเคราะห์	สุกัญญา แก้วบุตตา	มา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ น.

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๑

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภา)

นายวิษณุ มีศิริ

นางบัวพันธ์ โลมจันทร์

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายวิชิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภา)

น.ส.ศิริ พัฒนะสาร (จพง.การเงินและบัญชี)

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายแล้ว เลขานุการสภา อบต.วังทองได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสำหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมจำนวน ๙ คน และเลขานุการได้เรียนเชิญประธานสภา อบต. วังทอง เปิดการประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม

เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ มีพนักงาน ๒ ท่าน ได้เข้ามาทำงานใหม่ที่ อบต.วังทอง และขอให้แนะนำตัวในที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ

-ได้แนะนำตัว นายวิษณุ มีศิริ ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานพัสดุ)

-ได้แนะนำตัว นางบัวพันธ์ โลมจันทร์ ตำแหน่ง (คนงานทั่วไป)

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-รับรอง

เรื่อง เพื่อปรึกษาหารือ

-ได้เรียนเชิญ จพง.การเงินและบัญชีได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้

-ได้ชี้แจงเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมว่า เดือนที่ผ่านมาเราได้ประชุมว่าสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เป็นการปิดงบประมาณของทาง อบต. ที่เราพิสูจน์ยอดออกมาว่าเหลือประมาณหนึ่งล้านบาท ที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ตอนนั้นเราได้ส่งเรื่องไปทาง สตง. เขาให้เราพิสูจน์ยอดที่เราสามารถใช้จ่ายได้ แต่ในการพิสูจน์ตอนนั้น เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ยังไม่รวมของ ส.อบต. ซึ่งทาง สตง.จึงให้การตามระเบียบคือ เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน งานเต็มร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารงาน กรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ตอนนั้นเรากันงบประมาณไป เราสามารถใช้จ่ายได้ประมาณหนึ่งล้านบาทกว่าบาท ที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ ทาง สตง.เข้ามาตรวจงบประมาณของเรา และให้เราพิสูจน์ยอมเข้าไปใหม่ที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ แต่งบสะสมที่ทาง สตง.เขาพิสูจน์ยอดให้เรามันลดลง เพราะเขา

ให้รวมค่าใช้จ่ายบุคคลากรรวมกันกับค่าใช้จ่ายงบ ส.อบต. เข้าไปด้วยกัน จึงทำให้เราไม่มีเงินงบประมาณพอจ่ายขาดเงินสะสม ทำให้บัญชีเราติดลบจากการกันงบประมาณไว้ ซึ่งจากที่ได้ปรึกษา สตง. เขาก็แนะนำว่า งบไหนที่เป็นภาระผูกพันไปแล้ว เราก็กทำไปก่อน เพราะถ้าไม่เบิกจ่ายก็ผิดระเบียบวินัย แต่ถ้าโครงการไหนยังไม่ก่อหนี้ผูกพันก็ให้อยู่ในกรอบ แล้วก็พิสูจน์ยอดแต่ละเดือนใหม่ว่าพอจ่าย แล้วก็ให้มีการประชุมใหม่ว่ามีภาระขาดเงินสะสมได้ เขาให้พิสูจน์ยอด ณ เดือนที่เราจะทำภาระผูกพัน สมมุติเราจะประชุมสภาเดือนนี้ ก็ต้องพิสูจน์ยอดให้เห็น ณ วันนี่ว่าเงินเราพอจ่ายไม่ติดลบ เราก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้เลย

-ทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว (ส.อบต. หมู่ ๖)

เรื่อง อื่นๆ

-สอบถามเรื่องปัญหาน้ำประปา หมู่ ๖ ทางฝ่ายปกครองฝากสอบถามว่า จะเจาะบ่อใหม่ตอนไหน

-สอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ ๖ ทางกองช่างบอกว่าตอนนี้ขาดอุปกรณ์ เมื่อไหร่จะมีอุปกรณ์พร้อมไปดำเนินการให้

นายวิชิต วงปัดตา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ได้ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ ๖ จะรีบแจ้งให้ทาง ผอ.กองช่างรีบดำเนินการให้ และทุกหมู่บ้านที่รอดำเนินการก็จะรีบดำเนินการให้

นายสมพร ภูผิวแก้ว (หมู่ ๕)

-แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและน้ำประปาชุมชน หมู่ ๕

-สอบถามเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี

นายวิชิต วงปัดตา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ต้องรอฟังนโยบายของทางจังหวัดก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงต้องรอฟังคำสั่งจากนายอำเภออีกครั้งก่อนว่าจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ไหม

นายสุริยัน วิลานันท์ (ส.อบต. หมู่ ๓)

-กล่าวขอบคุณคณะทีมงานผู้บริหาร อบต.วังทอง ที่ได้เห็นความสำคัญและแก้ไขปัญหาฝ่ายเปรมให้

นายศักดิ์ดา จันสวย (รองประธานสภา)

-ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ได้ประกาศว่าปีนี้จะได้เจาะน้ำให้ประชาชนทราบแล้ว จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการให้โดยด่วนภายในปีงบประมาณนี้

นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว (ส.อบต. หมู่ ๖)

-๔-

-ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายให้เรียบร้อย
เสื้อใส่สีสุภาพตามวัน ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ถ้าใครไม่ทำตาม
กฎระเบียบเสนอให้มีการปรับ

-ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายก อบต.วังทอง จัดซื้อเสื้อสุภาพ
สีประจำวัน ทั้ง ๕ วัน ๕ สี ให้กับทาง ส.อบต.

-แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเกี่ยวกับ(สายตัด) ซึ่งสายตัดไฟฟ้า
แสงสว่างหมู่ ๖ ไม่ผ่านเลย

นายวิจิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสายตัดไฟฟ้าแสงสว่าง เราไม่สามารถขยาย
สายตัดเกิน ๑๐% เนื่องจากตำบลเราขยายได้แค่ ๑๐ % จึงไม่
สามารถทำได้ ถ้าทางการไฟฟ้าเขาจับได้ว่าเราขยายสายตัด
เพิ่มหรือเกินตามที่กล่าวมา เขาก็จะถอดสายตัดเราเลย

นายชัยรัตน์ พิลาวลัย (นายก อบต.)

-ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาเสื้อสุภาพสีประจำวันกับทาง ส.อบต.
ได้ขอความอนุเคราะห์มา และจะจัดสรรให้

นายบุญธรรม เอื้อนโธสง (ประธานสภา)

-มีใครจะอภิปรายในวาระอื่นๆอีกหรือไม่


ที่ประชุม

-ไม่มี

นายบุญธรรม เอื้อนโธสง (ประธานสภา)


-หากไม่มีเรื่องอื่นๆแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒:๓๐ น.


ลงชื่อ  ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
(น.ส.สุกัญญา แก้วบุตรดา)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวิจิต วังปัดตา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม เอื้อนโธสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพร ภูผิวแก้ว)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๕

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายหมอน ศรีชนะ)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๘

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพงษ์ ชอกรม)
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๘

